

รายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ที่	ชนิดสัตว์	ชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	ที่ตั้ง			หมายเหตุ	ใบอนุญาต ค้าซากสัตว์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
			ตลาด	ตำบล	อำเภอ				
๑	ไก่	เบทาโกร ซุป สาขาอ้อมน้อย	๔/๒	อ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	บ.อาหารเบอเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาแคราย สมุทรสาคร	๒๒/๒๓	แคราย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๓	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาเบทาโกร สมุทรสาคร	๒๒๘/๔๖๕	อ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๔	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาวัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร	๕๓๗/๑๕	ตลาดกระทุ่มแบน	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๕	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาพุทธมณฑล สาย๔	๓๓/๔๔-๔๖	อ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๖	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาตลาดคูยอติ่ง-สมุทรสาคร	๓๐/๒๘	สวนหลวง	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๗	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาตลาดแก้วแสน พุทธมณฑลสาย ๕	๒๗๗/๔๗๕	อ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๘	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาถนนเศรษฐกิจ	๒๖/๔/๒๐๐๖	คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๙	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาคลองแค-สมุทรสาคร	๒๑/๖๙	อ้อมน้อย	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๐	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขากระทุ่มแบน	๓๒๙	คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๑	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาบ้านแพ้ว	๓๓๑/๑	หลักสาม	บ้านแพ้ว	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๒	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาเอกชัย ๑๗ สมุทรสาคร	๕๗/๕๖	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๓	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขามหาชัย ๒	๙๗/๘	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๔	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาหมู่บ้านอมรชัย ๕ สมุทรสาคร	๙๙/๕๐๑,๑๐๒/๕๐๒	บางน้ำจืด	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๕	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาโรงพยาบาลสมุทรสาคร	๙๒๕/๖๕	มหาชัย	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๖	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขามหาชัยเมืองทอง สมุทรสาคร	๒๕/๕๒๓-๕๒๕	บางหญ้าแพรก	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๗	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาบางน้ำจืด สมุทรสาคร	๓๗/๒๓	บางน้ำจืด	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๘	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขานิคมสินสาคร สมุทรสาคร	๒๘/๙๓	โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๑๙	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาวัดโกรกกราก สมุทรสาคร	๗๕/๑	โกรกกราก	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๐	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขานิคมอุตสาหกรรม - สมุทรสาคร	๓๗/๑๙	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๑	โค ไก่	เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาพระราม ๒ ท่าฉลอม-สมุทรสาคร	๔๐/๕๙	ท่าจีน	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าฮาลาลที่ผลิตกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้

๒๒	โค โก่อ๊	เทลโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาหมู่บ้านเบญจทรัพย์ เอกชัย-สมุทร	๔๘/๔๒๐-๔๙/๔๒๓	โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๓	โค โก่อ๊	เทลโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาโพธิ์แจ้ง-สมุทรสาคร	๒๗/๙/๒๐๑๑	คอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๔	โค โก่อ๊	เทลโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาเลียบคลองสีวา-สมุทรสาคร	๘/๔/๒๐๐๗	คอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๕	โค โก่อ๊	เทลโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาท่าฉลอม-สมุทรสาคร	๒๗๙/๑๑๙	ท่าฉลอม	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๖	โค โก่อ๊	เทลโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขามหาชัย	๑๑๙	ท่าทราย	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๗	โค โก่อ๊	แม็คโคร สาขาสมุทรสาคร	๙๙/๕๕๕	โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๘	โค โก่อ๊	ท็อปส์ สาขา ซูเปอร์สโตร์มหาชัย	๙๘	นาดี	เมืองสมุทรสาคร	ไม่เป็นมุสลิม	มี	ศูนย์กระจายสินค้ามีตรารับรองสินค้าชาลาล์หมลิกันท์	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๒๙	โค	มูเนาเราะห์	มหาชัยเมืองใหม่	คอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม	มี	โรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปทุมธานี	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๓๐	โค	อริสา	มหาชัยเมืองใหม่	คอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม	มี	โรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปทุมธานี	ตรวจสอบย้อนกลับได้
๓๑	ไก่	ฟาดิมะห์	มหาชัยเมืองใหม่	คอกกระบือ	เมืองสมุทรสาคร	ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม	มี	บ.อาหารเบอเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร	ตรวจสอบย้อนกลับได้

หากมีผู้ประกอบการมุสลิมให้ระบุในหมายเหตุกรณีกรอกข้อมูลทีทราบทุกช่องช่องเลขทะเบียนหากไม่มีให้ระบุไม่มี